



# LBMA ผนวให้ไกลไปให้ถูกทาง

ปัจจุบันพฤติกรรมกรรมการบริษัทยักษ์ทองคำของคนไทยนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนค่อนข้างมาก จากที่เคยเก็บสะสมกันในรูปของทองคำรูปพรรณเพียงอย่างเดียวก็หันมาเก็บสะสมกันในรูปของทองคำแท่งเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากทองคำรูปพรรณมีปัจจัยเรื่องค่ากำเหน็จ, ค่าความบริสุทธิ์ และราคาซื้อคืนอีกทั้งให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการสะสมในรูปของทองคำแท่ง โดยทองคำแท่งที่มีให้เลือกเก็บสะสมก็นับว่ามีทั้งที่ผลิตภายในประเทศคือ ทองคำแท่ง 96.5 % และนำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน LBMA คือ ทองคำแท่ง 99.99 % ทำให้หลายคนอาจเริ่มสงสัยว่าทำไมทองคำแท่งนั้นต้องได้มาตรฐาน LBMA ด้วย แล้ว LBMA คืออะไร



LBMA (London Bullion Market Association) คือ สมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1987 ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำในตลาดลอนดอน อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างตลาด และทำให้การซื้อขายทองคำเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน โดยสมาชิกของ LBMAประกอบไปด้วย ธนาคาร โบรกเกอร์ ผู้รับส่งสินค้า และผู้ผลิตทองคำ เป็นต้น

ผู้ผลิตทองคำที่ได้มาตรฐานตามที่ LBMA กำหนดไว้ต้องระบุทั้งความบริสุทธิ์, น้ำหนัก, ตราประทับและรูปทรง จึงจะถูกเรียกว่า LBMA Good Delivery List ซึ่งทองคำแท่งที่ได้มาตรฐาน LBMA เราสามารถพบเห็นได้ในท้องตลาดได้แก่ Argor, Heraeus SA , Metalor Technologies SA , PAMP SA , Rand Refinery Limited and Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. ฯลฯ โดยหลักเกณฑ์การประเมินจาก LBMA นั้นมี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

- ความมั่นคงและกำลังการผลิตทองคำของบริษัทผู้ยื่นคำขอ
- ความถูกต้องแม่นยำของห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าของบริษัทผู้ยื่นคำขอ
- ความสามารถในการผลิตทองคำแท่งให้มีขนาดและน้ำหนักตามที่ LBMA กำหนดไว้



การที่เราจะยื่นขอเป็นผู้ค้าส่งทองคำที่ได้มาตรฐาน LBMA นั้น ไม่ได้ยื่นขอในนามของรัฐบาลหรือประเทศแต่เป็นการยื่นขอในนามบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของภาคเอกชน โดยสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอได้ และเราเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีบริษัทในประเทศไทยที่มีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอที่จะยื่นขอเป็น LBMA Good Delivery List ได้ หากมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังจากทั้งทางภาครัฐและบริษัทผู้ผลิตทองคำ เพราะประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอมาตรฐาน LBMA นั้น นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครายในประเทศในการเลือกซื้อทองคำแท่งที่มีคุณภาพในระดับสากลแล้ว ยังช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตทองคำแท่งในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศและผู้ผลิตยังสามารถส่งออกทองคำไปยังประเทศต่างๆ ในตลาดโลกและช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามาตรฐาน LBMA นั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตทองคำในประเทศไทยมากเพียงใด แล้วอีกสักปีเราจึงจะมีบริษัทผู้ผลิตทองคำที่ได้มาตรฐาน LBMA ถ้าเราไม่เริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำ รวมถึงโลหะมีค่าทุกชนิด โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ทราบและมั่นใจในคุณภาพของวัตถุที่นำมาตรวจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า โทร. 0-218-5470 ต่อ 25